

*

Số 100-BC/TU

BÁO CÁO

**sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*sau đây viết tắt là Chỉ thị 05*) như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (*sau đây viết tắt là Kế hoạch 03*), Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*sau đây viết tắt là Kế hoạch 41*) về thực hiện Chỉ thị 05, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã ban hành 10 kế hoạch, 15 công văn, 05 chương trình, 07 báo cáo, 03 quyết định, 01 thông báo để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành 15 hướng dẫn, 11 công văn, 18 báo cáo, 03 tờ trình và 01 thông báo để triển khai thực hiện (*có phụ lục kèm theo*).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên phụ trách địa bàn, ngành, lĩnh vực, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và triển khai các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị theo Công văn số 740-CV/HU, ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (*nay là Ban Thường vụ Thị ủy*) về triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang ở cơ sở.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

1. Học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị Thị ủy mở rộng quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chỉ thị 05 (*Thành phần gồm các đồng chí Thị ủy viên; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy; các đồng chí báo cáo viên Thị ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã*). Cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch thực hiện của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, thông qua kế hoạch của cấp ủy cơ sở để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả có 3.218/3.506 đảng viên tham gia (*trừ đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời, đảng viên miễn sinh hoạt, đi công tác đột xuất hoặc ốm đau*).

Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề Chỉ thị 05 cho các đồng chí cán bộ chủ chốt thị xã và cán bộ Tuyên giáo các xã, phường; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để quán triệt Chuyên đề và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, thông qua kế hoạch thực hiện của cấp ủy cơ sở.

Qua học tập, quán triệt đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; từ đó có ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy căn cứ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị, ít nhất mỗi quý tổ chức một lần sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy hoặc do chi bộ chọn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thảo luận, trao đổi gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc đối với những biểu hiện suy thoái về

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hạn chế, khuyết điểm kéo dài. Từ đó tập trung khắc phục, tạo chuyển biến thực sự trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhìn chung việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo yêu cầu đề ra, đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đạt trên 90%.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, tuy ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên từng bước được đẩy lùi, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

3. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của Đảng

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và yêu cầu đổi mới công tác, từng cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ phù hợp theo phương châm "ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện"; triển khai để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang viết bản đăng ký cá nhân, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo đi vào nề nếp; 100% đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và nghị quyết đại hội cấp mình. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, xây dựng kế hoạch cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ của mình và gương mẫu thực hiện làm theo.

Qua theo dõi, toàn thị xã có trên 91,5% đảng viên viết bản đăng ký và được thông qua tập thể chi bộ tham gia góp ý (*trừ số đảng viên tuổi cao, sức yếu không viết được bản đăng ký cá nhân, chỉ đăng ký những việc làm cụ thể với chi bộ*).

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 306-QĐ/TU, ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 963-QĐ/HU, ngày 25/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy (*được*

thay thế bởi Quyết định số 2923-QĐ/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy - nay là Ban Thường vụ Thị ủy) về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị đã chọn các nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để đưa ra bàn bạc, thảo luận nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực.

Để đánh giá kết quả thực hiện bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm, các cấp ủy, chi bộ tổ chức kiểm điểm việc làm theo của cán bộ, đảng viên, đây là một nội dung quan trọng để xếp loại đảng viên cuối năm, theo đó, mỗi cán bộ đảng viên tự đánh giá những việc làm được, chưa làm được, trình bày biện pháp tiếp tục thực hiện để chi bộ tham gia góp ý. Qua đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được nâng lên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

4. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và những việc làm hay, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tổ chức văn nghệ quần chúng, tọa đàm, Hội thi kể chuyện, sân khấu hóa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia và cổ vũ; điển hình như:

- Ngành giáo dục tổ chức "*Hội thi kể chuyện về Bác*" bằng hình thức sân khấu hoá, có 100% trường từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở tham gia. Tổ chức một số buổi thao giảng cấp trường và thảo luận cụm, với hàng chục tiết thao giảng về các môn học lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 1.500 giáo viên và gần 22.000 học sinh. Các hội thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân đến

xem, cổ vũ. Qua đó dần đưa nội dung này trở thành nền nếp, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, viên chức ngành giáo dục.

- Công an thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi tìm hiểu về Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân “*Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ*” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân bằng hình thức sân khấu hoá thu hút nhiều chiến sĩ tham gia. Ngoài ra, Đảng ủy Công an thị xã phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã đưa 70 tin và 20 bài lồng ghép tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm đã chỉ đạo Đài truyền thanh phường có kế hoạch mỗi tháng phát trên sóng 01 nội dung về học tập và làm theo Bác để Nhân dân nghe và làm theo.

- Đảng ủy phường Phổ Quang đã tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác nhân kỷ niệm Ngày Sinh nhật Bác (19/5) hằng năm.

- Đoàn Thanh niên xã Phổ Khánh tổ chức cắm trại, ngày hội ẩm thực, hủ gạo tiết kiệm, con đường tự quản về vệ sinh môi trường; lồng ghép tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã triển khai công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hoạt động như: Thông tin cổ động, panô, băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, sân khấu hoá...

- Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh thị xã; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác. Trong 05 năm đã phát trên sóng Đài truyền thanh thị xã: 361 tin, 98 bài, mở 210 chuyên mục; cộng tác 40 tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình cho Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, cộng tác 16 tin bài cho Trang thông tin điện tử thị xã.

- Đội ngũ Báo cáo viên cấp ủy thị xã, cơ sở thường xuyên nghiên cứu và truyền đạt lồng ghép những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt đã tạo sự lan tỏa rộng khắp góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp Nhân dân; đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu,

hiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo lời Bác có sức lan tỏa lớn được quần chúng học tập, noi theo.

5. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tham gia chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy căn cứ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị, mỗi quý tổ chức một lần sinh hoạt chuyên đề; đưa việc học tập Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện viết cam kết không vi phạm hoặc sa vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các chuyên đề, công tác dân vận được nâng lên một bước, tạo phong trào sôi nổi, nhiều mô hình dân vận khéo đã đem lại kết quả thiết thực, nhất là trong vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở các xã như: Phổ Vinh, Phổ Hòa (*nay là phường Phổ Vinh, Phổ Hòa*), Phổ An, Phổ Thuận, Phổ Cường ...

Việc học tập và làm theo của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với các phong trào do địa phương, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã phát động:

- Thị đoàn với những việc làm thiết thực vì cộng đồng, như phong trào “*Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng*”; đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 710 lượt dân nghèo, phối hợp tổ chức các chuyến tình nguyện, hành trình về nguồn trên địa bàn thị xã và tại các huyện Ba tư, Sơn Hà,... nhân các dịp lễ kỷ niệm; chương trình Vì đàn em thân yêu, Ngăn dòng bỏ học.....

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thị xã và các tầng lớp Nhân dân về nội dung Chỉ thị 05; làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực như: phối hợp với các cơ quan, đơn vị thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, neo đơn, học sinh nghèo tại thôn Làng Trắng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng; hoạt động tình nguyện khơi thông dòng chảy, khắc phục ô nhiễm môi trường sông Trà Cầu.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ sở hội xây dựng các mô hình làm theo Bác, như: Hũ gạo tiết kiệm, hũ gạo tình thương, duy trì 405 tổ tiết kiệm hùn vốn, số tiền tiết kiệm trị giá gần 5 tỷ đồng giúp cho hơn 350 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay, làm vốn phát triển kinh tế gia đình,...

- Hội Nông dân thị xã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” làm theo lời Bác. Đến nay có 49 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị (*trong đó xây dựng mới 15 mô hình, củng cố nhân rộng 34 mô hình*); năm 2020 mô hình “*Vận động Nông dân chuyển đổi cây trồng*” được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy với Nhân dân (*ban hành kèm theo Quyết định số 454-QĐ/TU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*), trong 05 năm qua, Bí thư Thị ủy đã tổ chức 18 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 15/15 xã, phường. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, chính sách đối với người có công với cách mạng...; Bí thư Thị ủy đã ban hành thông báo kết luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đến nay trên 90% ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được giải quyết, những nội dung còn lại đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết.

Đảng ủy các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư đảng ủy với Nhân dân trên địa bàn. Qua 05 năm, đã tổ chức 242 buổi tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư đảng ủy với nhân dân ở 81 thôn, tổ dân phố. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, đa số các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được trả lời, chỉ đạo giải quyết và được Nhân dân đồng tình; đến nay, các ý kiến của Nhân dân đã được giải quyết đạt trên 90%, còn một số nội dung tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Các cấp chính quyền, các cơ quan, ngành chức năng nâng cao chất lượng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân định kỳ. Đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tổ chức rà soát, phân loại, từ đó xác định trách nhiệm và giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong giữ gìn đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, từ đó từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, tăng

cường niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

6. Kết quả thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn 02 mô hình để triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã. Đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đăng ký thực hiện; kết quả đạt được, cụ thể:

- **Mô hình 01:** Qua theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện mô hình “04 đúng, 04 phải, 03 sát” có 97,4% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã đăng ký thực hiện mô hình; có kế hoạch chủ động, phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu... Đồng thời đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thi hành công vụ; hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, ngăn chặn tình trạng thờ ơ, vô trách nhiệm, không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt mô hình như:

+ UBND xã Phô An, qua hơn 03 năm thực hiện mô hình, các chỉ tiêu kinh tế của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã, chỉ tiêu UBND thị xã giao; cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, được Nhân dân hài lòng và đánh giá cao.

+ Chi bộ Trường THCS Phô Vinh (*thuộc Đảng ủy phường Phô Vinh*) 100% cán bộ, giáo viên đăng ký những việc làm cụ thể để thực hiện mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát”. Qua thực hiện mô hình, 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có tư tưởng lập trường vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu trong công tác; tận tâm, tận lực với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, đoàn kết; hàng năm nhà trường tham gia các hội thi đều đạt kết quả cao, các chỉ tiêu, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và tăng bền vững. Hằng năm, có từ 02 - 05 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến. Công đoàn, chi đoàn đạt trong sạch, vững mạnh, Liên đội giữ vững Liên đội xuất sắc cấp tỉnh 15 năm liền.

- **Mô hình 02:** “*Mỗi đảng viên vận động ít nhất 02 hộ dân di dự sinh hoạt khu dân cư; vận động ít nhất 01 hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi*

trường; tham gia giải thích cho người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, phát hiện và tham gia giải quyết bức xúc của Nhân dân ở cơ sở”

Qua triển khai thực hiện, có 2.574/2.868 đảng viên các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng bộ xã, phường tham gia đăng ký thực hiện (*chiếm 89,7%*). Từ khi triển khai mô hình, với sự vận động, thuyết phục của đảng viên đối với hộ dân về tham gia sinh hoạt khu dân cư, vận động người dân không đổ rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường đã có bước chuyển biến tích cực.

Kết quả số lượng hộ dân tham gia dự họp các cuộc hội nghị ở khu dân cư và ở thôn tăng hơn trước, nhiều thôn, tổ dân phố có số hộ dân dự họp đạt trên 50%. Những hộ tham gia hội nghị nắm bắt được nhiều vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và trình bày những vấn đề bức xúc trong đời sống hằng ngày để các cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết. Mặt khác, qua triển khai thực hiện Mô hình đã nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo gắn bó mật thiết giữa đảng viên và quần chúng ở cơ sở, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Điển hình như Chi bộ thôn Vĩnh Xuân (*thuộc Đảng bộ xã Phổ Phong*) có 10 đồng chí đăng ký, vận động 32 hộ dân (*những hộ này ít tham gia sinh hoạt hoặc vẫn còn gây ô nhiễm môi trường*). Đến nay, hầu hết các hộ này đã tham gia sinh hoạt khu dân cư khá đầy đủ, hạn chế việc xả rác thải ra môi trường như trước đây; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng cộng đồng, góp phần giữ vững thôn đạt chuẩn thôn văn hoá trong 05 năm liền.

- Ngoài 02 mô hình trên, một số cơ quan, đơn vị có mô hình riêng phù hợp, vận dụng linh hoạt các mô hình để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

+ Đảng ủy Công an thị xã đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị xây dựng mô hình “3 không, 3 nên” (***không*** trễ hẹn, ***không*** gây phiền hà, ***không*** để Nhân dân đi lại nhiều lần; ***Nên*** vui vẻ khi tiếp xúc với Nhân dân, ***nên*** xin lỗi dân khi sai, ***nên*** cảm ơn khi được dân tham gia đóng góp ý kiến) một cách có hiệu quả. Tất cả cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao văn hoá ứng xử khi giao tiếp với Nhân dân, thực hiện nghiêm túc Điều lệnh Công an Nhân dân.

+ Hội Cựu chiến binh phường Phổ Văn với mô hình: “*Xử lý rác thải tại hộ gia đình Cựu chiến binh trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2021*” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên cựu chiến binh trong bảo vệ môi trường.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phổ Quang với mô hình “*Vận động Nhân dân Vùng 2 và Vùng 3 tổ dân phố Hải Tân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, tạo điều kiện thuận lợi thi công xây dựng tuyến đường dẫn cầu Hải Tân*”. Kết

quả đã vận động được 12 hộ dân hiến đất, xây dựng đường dẫn cầu Hải Tân được nhanh chóng, thuận lợi.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phổ An với mô hình “*Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang*” được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen

+ Thị đoàn và các cơ sở Đoàn với Chương trình “*Kết nối những tâm lòng*” đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên thanh niên và các mạnh thường quân trong và ngoài thị xã đóng góp, trao tặng 1.916 suất quà với tổng số tiền hơn 396 triệu đồng cho hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Ngoài ra còn nhiều mô hình linh hoạt, cụ thể, thiết thực khác đã góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để nhân rộng điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức 03 Hội nghị biểu dương khen thưởng “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*”, tại hội nghị các năm, Bí thư Thị ủy tặng thư khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân; Ủy ban nhân dân thị xã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 28 cá nhân, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trước đây đang tiếp tục được phát huy, xuất hiện thêm những tập thể, cá nhân tiêu biểu với việc làm cụ thể, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã.

7. Công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Chỉ thị 05

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ban Thường vụ Thị ủy đã đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm nội dung về thực hiện Chỉ thị 05; giao cho Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 03 tập thể và 06 cá nhân¹. Ban Tuyên giáo Thị ủy

¹ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phổ Văn, Phổ Thạnh, Phổ Thuận.

kiểm tra đối với 05 tập thể và 04 cá nhân², giám sát đối với 03 tập thể và 02 cá nhân³.

Qua kiểm tra, giám sát và dự sinh hoạt chuyên đề cho thấy tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên ở cơ sở nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra; nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo Bác ngày một nâng lên; mối liên hệ giữa học tập và làm theo ngày càng thiết thực hơn trước. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được, nguyên nhân

1.1. Kết quả đạt được

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (*khóa XI, khóa XII*), nhiều đơn vị xác định được các vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung giải quyết như: việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; đặc biệt là phương pháp lãnh đạo gần dân, sát dân, phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân đã tạo được bước chuyển biến rõ rệt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi đơn vị.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều tác động đến tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; Nhiều phong trào học tập và làm theo Bác tiếp tục được phát huy, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Các địa phương, đơn vị đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội và đề ra biện pháp để tập trung chỉ đạo, giải quyết mang lại kết quả

² Chi bộ trường THPT số 2 Đức Phổ, Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Phổ Phong, Chi bộ và Bí thư chi bộ trường THPT số 1 Đức Phổ, Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Phổ Minh, Chi bộ và Bí thư chi bộ Trung tâm y tế thị xã.

³ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Phổ Cường và Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Đặng Thuỳ Trâm, Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh.

thiết thực, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, từ đó tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

1.2. Nguyên nhân kết quả đạt được

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy, chính quyền, các ngành thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

- Các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Những hạn chế, khuyết điểm

- Việc xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, đơn vị theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thị ủy còn chậm.

- Một số cấp ủy, địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc hướng dẫn và triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong việc thực hiện đăng ký.

- Chuyển biến về nhận thức và tính tự giác trong việc "làm theo" của số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế; một số đảng viên viết kế hoạch thực hiện còn chưa cụ thể, chưa trọng tâm với nhiệm vụ được giao.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

- Một số cấp ủy đảng cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế, còn có biểu hiện thiếu nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIẠN ĐẾN

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo một cách toàn diện, đồng bộ.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nội dung xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

3. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; tăng cường xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện hiệu quả Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với Nhân dân.

5. Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tiếp tục tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong các cơ quan, đơn vị, trường học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chất lượng sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện”.

8. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với các phong trào yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng. Kịp thời sơ kết, tổng kết, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Đ/c Phan Công Bình - UV BTV Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh (*phụ trách thị xã*),
- Các đồng chí UV BTV Thị ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy,
- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy,
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã,
- C, PC Văn phòng thị xã,
- Lưu Văn phòng thị xã.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Kiên

PHỤ LỤC

(kèm theo Báo cáo số 100-BC/TU, ngày 18/3/2021
của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ)

* Các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy

TT	NỘI DUNG
I	Kế hoạch (10)
01	Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 21/9/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
02	Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 29/12/2016 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
03	Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 05/5/2017 về việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
04	Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 07/7/2017 về tổ chức Hội nghị nêu gương, biểu dương, khen thưởng “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” năm 2017.
05	Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 12/12/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
06	Kế hoạch số 67-KH/HU, ngày 19/6/2018 tổ chức bình chọn, biểu dương, nhân rộng điển hình “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” năm 2018
07	Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 16/1/2019 về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019.
08	Kế hoạch số 110-KH/HU, ngày 31/01/2020 về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
09	Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 05/03/2021 về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
10	Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 12/03/2021 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II	Công văn (15)
01	Công văn số 435-CV/HU, ngày 19/01/2017 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
02	Công văn số 467-CV/HU, ngày 02/3/2017 về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
03	Công văn 518-CV/HU, ngày 28/4/2017 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017 nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác.
04	Công văn số 600-CV/HU, ngày 28/7/2017 về việc đề nghị biểu dương,

	khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
05	Công văn số 624-CV/HU, ngày 24/8/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2017 theo chủ đề “Nhớ mãi ơn Người”.
06	Công văn số 740-CV/HU, ngày 30/11/2017 về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.
07	Công văn số 824-CV/HU, ngày 23/02/2018 về việc báo cáo tình hình triển khai mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
08	Công văn số 836-CV/HU, ngày 08/3/2018 về việc sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
09	Công văn số 885-CV/HU, ngày 02/5/2018 thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
10	Công văn số 899-CV/HU, ngày 14/5/2018 về tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, đảng viên.
11	Công văn số 1098-CV/HU, ngày 21/11/2018 về báo cáo kết quả 01 năm triển khai mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
12	Công văn số 1497-CV/HU, ngày 09/3/2020 về gửi tư liệu triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2020.
13	Công văn số 1505-CV/HU, ngày 11/3/2020 về báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
14	Công văn số 1529-CV/HU, ngày 30/3/2020 về tiến độ học tập chuyên đề thực hiện chỉ thị 05 năm 2020.
15	Công văn số 190-CV/TU, ngày 10/3/2021 về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
III	Chương trình (05)
01	Chương trình số 06-CTr/HU, ngày 14/01/2016 kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016
02	Chương trình số 18-CTr/HU, ngày 25/01/2017 kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017
03	Chương trình số 26-CTr/HU, ngày 22/01/2018 kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018
04	Chương trình số 33-CTr/HU, ngày 23/01/2019 kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.
05	Chương trình số 39-CTr/HU, ngày 21/01/2020 kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020
IV	Báo cáo (07)
01	Báo cáo số 186-BC/HU, ngày 17/3/2017 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
02	Báo cáo số 288-BC/HU, ngày 14/12/2017 về việc báo cáo kết quả cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động năm 2017.
03	Báo cáo số 326-BC/HU, ngày 21/3/2018 về kết quả sơ kết 02 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
04	Báo cáo số 331-BC/HU, ngày 29/3/2018 về kết quả bước đầu triển khai một

	số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
05	Báo cáo số 396-BC/HU, ngày 26/7/2018 về kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và “Những tấm gương bình dị và cao quý” năm 2018.
06	Báo cáo số 572-BC/HU, ngày 8/8/2019 về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; 02 năm triển khai thực hiện mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
07	Báo cáo số 677-BC/HU, ngày 30/3/2020 về sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
V	Quyết định (03)
01	Quyết định số 2267-QĐ/HU, ngày 29/6/2018 về thành lập Hội đồng xét chọn “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
02	Quyết định số 2959-QĐ/HU, ngày 8/8/2019 về thành lập Hội đồng xét chọn những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
03	Quyết định số 24-QĐ/TU, ngày 12/3/2021 về việc thành lập Tổ xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021.
VI	Thông báo (01)
01	Thông báo số 899-TB/HU, ngày 26/8/2019 về biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

*** Các văn bản Ban Tuyên giáo Thị ủy đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện**

I	Hướng dẫn (15)
01	Hướng dẫn số 18-HD/BTGHU, ngày 03/10/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ <i>Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
02	Hướng dẫn số 22-HD/BTGHU, ngày 13/01/2017 về học tập và thảo luận chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
03	Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU, ngày 20/01/2017 về nội dung sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2017) với chủ đề: “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh”.
04	Hướng dẫn số 29-HD/BTGHU, ngày 03/5/2017 về sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

	Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017).
05	Hướng dẫn số 33-HD/BTGHU, ngày 21/6/2017 về sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề “ <i>Thương binh, liệt sỹ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ</i> ” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.
06	Hướng dẫn số 36-HD/BTGHU, ngày 28/8/2017 về sinh hoạt Chuyên đề tháng 9/2017 theo chủ đề “ <i>Nhớ mãi ơn Người</i> ”.
07	Hướng dẫn số 41-HD/BTGHU, ngày 07/12/2017 về triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
08	Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 13/3/2018 về đợt sinh hoạt chính trị Chuyên đề năm 2018 “ <i>Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”
09	Hướng dẫn số 48-HD/BTGHU, ngày 15/5/2018 về tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, đảng viên.
10	Hướng dẫn số 55-HD/BTGHU, ngày 18/01/2019 “ <i>Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”
11	Hướng dẫn số 59-HD/BTGHU, ngày 07/3/2019 về nội dung sinh hoạt Chuyên đề Quý I năm 2019 với chủ đề: “ <i>Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân</i> ”.
12	Hướng dẫn số 66-HD/BTGHU, ngày 22/5/2019 về nội dung: “ <i>Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở</i> ”
13	Hướng dẫn số 76-HD/BTGHU, ngày 13/02/2020 về học tập Chuyên đề năm 2020 “ <i>Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”
14	Hướng dẫn số 79-HD/BTGHU, ngày 09/3/2020 về sinh hoạt chủ đề hàng quý năm 2020.
15	Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU, ngày 09/3/2020 về sinh hoạt chủ đề hàng quý năm 2021.
II	Công văn (11)
01	Công văn số 76-CV/BTGHU, ngày 04/01/2017 về việc tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ <i>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
02	Công văn số 93-CV/BTGHU, ngày 28/4/2017 về việc phát sóng các chương trình giao lưu điển hình.
03	Công văn số 101-CV/BTGHU, ngày 11/7/2017 về việc thành lập tổ công tác dự, giám sát sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.
04	Công văn số 108-CV/BTGHU, ngày 11/8/2017 về việc mời họp để nghiên

	cứu, đề xuất mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
05	Công văn số 109-CV/BTGHU, ngày 07/9/2017 về việc thành lập tổ công tác dự, giám sát sinh hoạt Chuyên đề tháng 9/2017.
06	Công văn số 136-CV/BTGHU, ngày 26/3/2018 về thành lập tổ công tác dự, giám sát sinh hoạt chuyên đề năm 2018.
07	Công văn số 139-CV/BTGHU, ngày 04/6/2018 về thành lập tổ công tác dự, giám sát sinh hoạt Chuyên đề kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác.
08	Công văn số 142-CV/BTGHU, ngày 21/6/2018 về khảo sát việc triển khai thực hiện các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
09	Công văn số 156-CV/BTGHU, ngày 22/10/2018 về thành lập tổ công tác dự, giám sát sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
10	Công văn số 182-CV/BTGHU, ngày 19/6/2019 về dự giám sát sinh hoạt chủ điểm quý II năm 2019
11	Công văn số 204-CV/BTGHU, ngày 24/02/2020 về điều chỉnh nội dung hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020.
III	Báo cáo (18)
01	Báo cáo số 63-BC/BTGHU, ngày 24/01/2017 về việc chọn chi bộ để Tổ công tác của tỉnh về dự, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
02	Báo cáo số 68-BC/BTGHU, ngày 02/3/2017 về kết quả sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2017) với chủ đề: “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh”.
03	Báo cáo số 78-BC/BTGHU, ngày 12/6/2017 về kết quả sinh hoạt học tập Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017).
04	Báo cáo số 85-BC/BTGHU, ngày 14/8/2017 về báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề “ <i>Thương binh, liệt sỹ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ</i> ” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.
05	Báo cáo số 93-BC/BTGHU, ngày 10/10/2017 về báo cáo kết quả sinh hoạt Chuyên đề tháng 9/2017 theo chủ đề “ <i>Nhớ mãi ơn Người</i> ”.
06	Báo cáo số 118-BC/BTGHU, ngày 13/4/2018 về kết quả đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề năm 2018 “ <i>Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”
07	Báo cáo số 129-BC/BTGHU, ngày 02/7/2018 về kết quả đợt sinh hoạt chính trị Chuyên đề kỷ niệm 128 năm Sinh nhật Bác trong quý II năm 2018 với chủ đề “ <i>Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ</i>

	<i>Chí Minh”</i>
08	Báo cáo số 137-BC/BTGHU, ngày 18/10/2018 đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2018) trong quý III năm 2018, với chủ đề: “ <i>Xây dựng phong cách làm việc khoa học của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
09	Báo cáo số 148-BC/BTGHU, ngày 07/12/2018 về đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quý IV năm 2018, với chủ đề: “ <i>Xây dựng phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
10	Báo cáo số 162-BC/BTGHU, ngày 11/4/2019 về kết quả học tập Chuyên đề năm 2019 “ <i>Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”
11	Báo cáo số 164-BC/BTGHU, ngày 09/5/2019 về kết quả sinh hoạt chủ đề quý I năm 2019 với nội dung “ <i>Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân</i> ”.
12	Báo cáo số 167-BC/BTGHU, ngày 22/5/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2019.
13	Báo cáo số 185-BC/BTGHU, ngày 16/9/2019 về kết quả đợt sinh hoạt chính trị Chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
14	Báo cáo số 217-BC/BTGTU, ngày 25/5/2020 về kết quả học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “ <i>Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
15	Báo cáo số 219-BC/BTGTU, ngày 02/6/2020 về kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2020 với chủ đề: “ <i>Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh</i> ”
16	Báo cáo số 01-BC/BTGTU, ngày 04/8/2020 về kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 với chủ đề: “ <i>Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt nam</i> ”.
17	Báo cáo số 17-BC/BTGTU, ngày 23/10/2020 về kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020 với chủ đề: “ <i>Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc</i> ”
18	Báo cáo số 31-BC/BTGTU, ngày 26/01/2021 về kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2020 với chủ đề: “ <i>Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
IV	Tờ trình (02)
01	Tờ trình số 91-TTr/BTGHU, ngày 28/8/2019 về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
02	Tờ trình số 91-TTr/BTGHU, ngày 28/8/2019 về việc xin chủ trương chi Hội

	ng nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
V	Thông báo (01)
01	Thông báo số 14-TB/BTGHU, ngày 17/5/2017 về phân công cán bộ dự sinh hoạt chuyên đề năm 2017 nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác.